



# งานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week)

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดงานนิทรรศการ Mahidol Sustainability Week ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ทั้ง ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งภายใต้การดำเนินงานนิทรรศการดังกล่าว ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานที่โดดเด่นที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอร์ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับความยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย และการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการนำเสนองานทางวิชาการในรูปแบบ Online Oral Presentation ผ่านโปรแกรม Webex สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ - การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนถึงถ่ายทอดผ่าน Facebook

: MU SDGs



ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนา MU SDGs Talk เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อสุขภาพที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืน หรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โกธชาติ ตันตระการอากาศ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตรอบน บรรยายในหัวข้อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชสวรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

และในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกษามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับมหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) พร้อมบรรยาย ในหัวข้อ การส่งเสริม Sustainability Development Goals : Why และรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

